



Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên

KỶ 1: NHỮNG CÁNH CHIM KHÔNG MỎI

Có một thế hệ thanh niên khi gặp lý tưởng của Đảng đã làm nên một thời đại anh hùng - thời đại Hồ Chí Minh. Họ đã tin theo Đảng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sống một cuộc đời rực rỡ, hiên ngang, đáng sống. Họ đã giữ tròn đạo đức cách mạng và góp phần nâng những phẩm chất ấy lên một tầm cao mới, sâu sắc, đậm say, rung động lòng người.

Chúng tôi có dịp trở lại thăm các cựu chiến binh trên địa bàn huyện Tiên Hải đúng dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ở tuổi 73, ông Nguyễn Xuân Thoan, thôn Nàng Tĩnh, xã Nam Chính - người lính pháo binh, trinh sát năm nào vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, rắn rỏi, đậm chất người vùng biển. Tuy vóc người nhỏ nhắn nhưng người đảng viên 51 năm tuổi đảng ấy được trời phú cho giọng nói hào sảng, dứt khoát, mộc

văn luôn gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận. Đoạn đường gần 1km trực chính thôn Nàng Tĩnh, xã Nam Chính nhờ có công lớn của ông Thoan đã được thấp sáng vài năm nay. Ông Thoan chia sẻ: Minh cứ như mô làng, việc gì cũng vác tù và hàng tổng. Có người bảo hăm; dám thanh niên trẻ có khi câu gắt. Song, đó là người làng, như là anh em, con cháu mình, mình không giận. Có giận cũng nhanh quên. "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm" - Bác đã dạy như thế. Rồi dần dần chính quyền ghi nhận, người dân ủng hộ, làm theo.

Thấp sáng đường quê là chủ trương lớn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đến trước năm 2025 có 100% tuyến đường qua khu dân cư tập trung được thấp sáng. Chương trình nhằm huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng, cùng với chính quyền các cấp đem lại diện mạo mới cho nông thôn. Trước là khang trang, sạch

đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, sau là giúp bảo đảm an ninh trật tự trên các địa bàn. Thực hiện chủ trương này, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực thực hiện, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng quý, từng năm, lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua. Ông Trương Hoàng Thủy, xã Nam Thanh cho biết, bản thân vừa là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận vừa là Trưởng thôn, với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, ông luôn tự xác định phải gương mẫu, minh bạch trong các công việc thôn, luôn nhận phần vất vả, thiệt thòi, từ đó xây dựng uy tín, lòng tin của nhân dân. Năm 2022, khi triển khai chương trình thấp sáng đường quê, ông Thủy cùng với cán bộ trong thôn đã vận động 100% hộ dân thôn Ái Quốc cùng đóng góp xây dựng với số tiền huy động gần 800 triệu đồng, thấp sáng toàn bộ các tuyến đường trong thôn. "Nhiều năm lăn lộn với việc

thôn đôi lúc tôi cũng muốn nghỉ lắm. Nhưng trước là Đảng giao, sau là dân tin nên cứ can đảm năm này qua năm khác, ngày một đã hai thập kỷ. Đôi lúc nhìn lại cũng thấy tự hào lắm, vì mình đã làm cho dân tin mình, tin Đảng" - ông Thủy bộc bạch. Có thể nói, chính phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đã làm nên uy tín, vị thế cho người cán bộ cơ sở trung thành, mẫu mực ấy.

Đối với cựu chiến binh Bùi Xuân Nhu, xã An Ninh, ông lại có một câu chuyện rất riêng. Ông Nhu sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đã sản sinh ra các danh nhân Bùi Viện, Ngô Quang Bích, Vũ Trọng mà tên tuổi còn sáng mãi với lịch sử dân tộc. Khi đất nước còn khó khăn, ông Nhu đã xung phong vào Nam chiến đấu khi chưa tròn 18 tuổi, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, sau đó lại rong ruổi trên vùng biển giới

phía Bắc đầy khó khăn, gian khổ. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất của đảng viên, ông Nhu đã tích cực tham gia xây dựng quê hương. Ở tuổi gần 70, người lính cựu vẫn giữ được đôi chân khỏe mạnh, trí óc minh mẫn, giọng nói trầm ấm để phục vụ nhân dân, để làm cái việc mà ông gọi là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Đã 6 năm nay ông Nhu tham gia Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Trinh Trung Đông, phụ trách điều tiết giao thông khu vực cổng Trường Tiểu học và THCS An Ninh. Mỗi giờ tan học sẽ không có cảnh chen lấn, xô đẩy, còi xe inh ỏi, thay vào đó là hai hàng xe máy dựng ngay ngắn, ngăn nắp bên vỉa hè. Ở tổ có khu vực đỗ riêng ở sân vận động. Ông Nhu trong bộ quần phục bạc màu, một bên là loa tay, một bên là gậy chỉ dượng, ngày nắng cũng như ngày mưa cần mẫn hướng dẫn giao thông. Các xe lưu thông qua đây đều đi chậm lại nhường

đường cho học sinh. Mô hình cổng trường an toàn ở xã An Ninh đã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành nét văn hóa đẹp của người dân địa phương. Để có được thành quả ấy là cả quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục. Không phụ cấp, phải tự trang bị quần áo, mũ nón, vại tiếng xi, áo, bàn tán đã thành quen, ông Nhu và những người bạn lính vẫn nhiệt mải bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng trường, vẫn khoác trên mình bộ quần phục bạc màu như nhắc nhở bản thân về một lý tưởng mà cả đời họ theo đuổi, đó là được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi năm học an toàn đi qua, ông Nhu lại cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân giao phó.

Ông Thoan, ông Thủy, ông Nhu và nhiều người khác nữa, họ đã và đang miệt mài, cần mẫn trồng hoa cho đời, như những cánh chim không mỏi, mãi miết, miệt mài lan tỏa tấm lòng yêu thương và trách nhiệm với đời, với người. Ở họ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất đạo đức cách mạng luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, từ sự nghiêm túc hành động, luôn bền bỉ, âm ỉ, rung động lòng người; là tấm gương sáng để lớp thanh niên ngày nay - những đảng viên trẻ kế tục góp phần giữ, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

(còn nữa)
ĐỖ HÀ
(Đài TTTH Tiên Hải)

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.



Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thoan (người bên trái), xã Nam Chính cùng đồng đội nghiên cứu "Sổ tay đảng viên điện tử".



Ông Trương Hoàng Thủy (người ở giữa), xã Nam Thanh và người dân địa phương vẫn giữ thói quen đọc báo Đảng.



Cựu chiến binh Bùi Xuân Nhu, xã An Ninh trong một buổi điều tiết giao thông khu vực cổng Trường Tiểu học và THCS An Ninh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tòa án



Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng xét xử các phiên tòa trực tuyến.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chuyên môn, công tác quản lý của hệ thống tòa án, tỷ lệ xét xử, giải quyết các vụ việc và trình độ chuyên môn, chất lượng thẩm phán của tòa án nhân dân (TAND) hai cấp thời gian qua được nâng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

4 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản vừa được TAND thành phố Thái Bình xét xử theo hình thức phiên tòa trực tuyến. Phiên tòa được tiến hành đúng thủ tục tố tụng, diễn ra thuận lợi, công khai, bình đẳng, dân chủ, nghiêm minh, tiết kiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các yêu cầu về bảo đảm chất lượng hình ảnh và âm thanh, an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu theo quy định được các đơn vị thực hiện đầy đủ. Theo bà Nguyễn Thị Linh Nga, Chánh án TAND thành phố Thái Bình: Đây là một trong nhiều nỗ lực của đơn vị trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Cùng với đó, việc

đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành cũng được TAND thành phố tích cực triển khai có hiệu quả thông qua việc sử dụng các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống tòa án để quản lý và thống kê, phần mềm trợ lý ảo... nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động của TAND hai cấp.

Cùng với TAND thành phố Thái Bình, các đơn vị của ngành tòa án cũng tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động. Ông Phạm Văn Thịnh, Chánh án TAND tỉnh cho biết: Việc ứng dụng CNTT trong công tác được TAND hai cấp trên địa bàn triển khai trên quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm cùng mục tiêu lấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội làm thước đo để đánh giá kết quả. Thông qua đó, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức tòa án, quyết định đến sự thành công trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tạo hành

lang pháp lý cho việc triển khai xây dựng tòa án điện tử theo tinh thần cải cách tư pháp. Cùng với từng bước đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, TAND hai cấp đã quan tâm bố trí đồng bộ trang thiết bị ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, phát động các phong trào thi đua khơi dậy sự sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc bảo đảm hiệu quả. Các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống tòa án như: thống kê các loại án, công bố bản án, quản lý cán bộ công chức, số hóa hồ sơ, phần mềm trợ lý ảo thẩm phán... được TAND hai cấp triển khai ứng dụng đồng bộ, hiệu quả theo hướng dẫn của TAND tối cao. Nhờ ứng dụng CNTT, các bản án, hồ sơ được cập nhật, số hóa, sắp xếp lưu trữ dữ liệu có hệ thống, theo từng loại án, từng năm, phục vụ tốt hơn cho công tác khi có yêu cầu. Hệ thống phần mềm văn bản quản lý điều hành của TAND được ứng dụng hiệu quả trong công tác nhận và gửi các văn bản, tài liệu giữa nội bộ ngành và giữa ngành với các cơ quan, đơn vị khác. Việc thống kê, tổng hợp được thực hiện

chủ yếu bằng phương pháp điện tử và số liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục hàng tuần giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình thụ lý, tiến độ giải quyết các loại vụ việc, giám sát thực hiện thời hạn tố tụng của các thẩm phán, đánh giá chất lượng xét xử. Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh cũng tích hợp nhiều ứng dụng giúp người dân, cơ quan tổ chức liên hệ về công việc như: nộp đơn và tra cứu kết quả giải quyết đơn trực tuyến, đăng ký, cấp sao bản án trích lục, công bố các bản án, quyết định...

Từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2023, TAND hai cấp đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, 33 phiên tòa xét xử trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung tâm của tòa án đến các điểm cầu thành phố; đăng tải 2.461 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động của tòa án. TAND tỉnh đã phối hợp với TAND cấp cao tại Hà Nội bố trí phòng xử án ứng dụng CNTT tổ chức 120 phiên tòa hành chính phúc thẩm trực tuyến yêu cầu hủy quyết định hành chính về bồi thường, giải phóng mặt bằng và ngừng thực hiện chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số các mặt hoạt động, TAND hai cấp tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

TRINH CƯỜNG

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống của hội viên, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cách đây hơn 3 năm, gia đình chị Phạm Thị Chăm, thôn Mỹ Xá vẫn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hoàn cảnh éo le khi chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi 2 con ăn học, song bằng nghị lực mạnh mẽ chị Chăm đã vươn lên thoát nghèo. Với thu nhập từ làm dịch vụ xay xát gạo và chăn nuôi, chị Chăm đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, cho 2 con có cuộc sống đủ đầy hơn trước. Vừa qua, khi địa phương triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường đi qua phần đất của gia đình, chị đã không ngại hiến trên 60m² đất ở, tự nguyện tháo dỡ hàng chục mét tường bao, cổng đầu để mở rộng tuyến đường. Chị chia sẻ: Đường mở rộng người hưởng lợi trước tiên là gia đình mình, sau này là con cái của mình. Đường mở, giao thông đi lại thuận lợi, kinh tế địa phương mới phát triển được nên tôi nghĩ rằng mình có thiệt thòi một chút cũng không sao, cũng là việc nên làm.

Theo chị Phạm Thị Xuân Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Sơn: Thời gian qua, địa phương được huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường qua địa bàn xã với tổng chiều dài hơn 3km. Bám sát nhiệm vụ cấp ủy giao, các cấp hội phụ nữ đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động hội viên cùng các hộ dân có đất mà tuyến đường đi qua đồng thuận bàn giao mặt bằng, tự nguyện hiến đất mở rộng đường. Đến nay, 100% gia đình hội viên phụ nữ đã đồng thuận hiến 8.477,9m² đất, đồng thời tự nguyện tháo dỡ tường bao, cổng đầu để mở rộng đường. Đây cũng là công tác hội thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ xã trong học và làm theo gương

Phụ nữ Châu Sơn học và làm theo Bác

Bác. Hàng năm, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đều xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm cụ thể trong học và làm theo Bác, đồng thời chỉ đạo các chi hội lựa chọn, đăng ký việc làm theo báo đảm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Ngày ra, Hội LHPN xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong các hộ hội viên, từ đó tạo động lực để chị em nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn cho biết: Học và làm theo Bác, Hội LHPN xã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với khả năng của chị em phụ nữ: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình thu hút hội viên; thực hiện tốt công tác xã hội hóa để có thêm kinh phí xây dựng các mô hình như: tiếp bước em đến trường, mẹ đỡ đầu, biến rác thải thành tiền. Hội cũng thành lập và

duy trì hiệu quả câu lạc bộ dân vũ ở các thôn. Ngoài ra, cán bộ, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ do địa phương và các cấp phát động như quỹ nhân đạo, quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, phụ nữ xã Châu Sơn còn thường xuyên giúp đỡ nhau về vốn, ngày công, đồng viên nhau nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Chị Phạm Thị Vân, thôn An Khoái chia sẻ: Hiện nay, ngoài công việc nấu ăn bán trú cho học sinh tại trường mầm non tôi còn chăn nuôi gia trại, trung bình mỗi năm xuất bán 2 vại con gà giống, 5 tấn gà thịt, lợn con và lợn thịt, thu về hơn 200 triệu đồng. Công việc hàng ngày bận rộn, lại chỉ có một mình gánh vác do chồng mất sớm song tôi vẫn bố trí thời gian học lý để tham gia các hoạt động xã hội.

Theo chị Phạm Thị Xuân Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã: Mỗi năm, Hội LHPN xã phối hợp với HTX DVNN,

Hội Nông dân xã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; vận động chị em gieo cấy 100% giống lúa ngắn ngày cho năng suất, chất lượng cao; cung ứng trên 100 tấn phân bón trả chậm, giống, vốn để hội viên có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất. Tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 8 tỷ đồng cho 615 lượt hộ vay; các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, không có nợ xấu. Hàng năm, Hội LHPN xã đều giúp nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ vươn lên thoát nghèo góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động 100% gia đình chị em tham gia góp đất, góp tiền, góp công lao động để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, thực hiện để án thu gom rác thải của xã, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Hàng tháng, vận động chị em tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống, rãnh, không vứt rác bừa bãi, hạn chế dùng sản phẩm nhựa và đảm nhận các tuyến đường tự quản. Trong những năm qua, Hội LHPN xã luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

ĐÀO QUẬN



Chị Phạm Thị Chăm (người đầu tiên bên trái), thôn Mỹ Xá, xã Châu Sơn hiến hơn 60m² đất ở để mở rộng đường.